

Nội dung bài viết

1. [Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay ngắn nhất \(mẫu 1\)](#)
2. [Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay lớp 7 \(mẫu 2\)](#)
3. [Tóm tắt nội dung văn bản Sống chết mặc bay \(mẫu 3\)](#)
4. [Tóm tắt lại văn bản Sống chết mặc bay lớp 7 \(mẫu 4\)](#)
5. [Kể tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay siêu ngắn \(mẫu 5\)](#)
6. [Tóm tắt ngắn gọn văn bản Sống chết mặc bay hay \(mẫu 6\)](#)
7. [Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay ngắn nhất \(mẫu 7\)](#)

### ***Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay ngắn nhất (mẫu 1)***

Câu chuyện kể về làng X phủ X trong một đêm mưa gió bão bùng, với nguy cơ sắp vỡ đê. Đối diện với cơn thịnh nộ của thiên nhiên, và khả năng mất trắng tất cả do mưa bão, người dân vô cùng đau khổ và bất lực. Họ oằn mình dưới mưa gió để mong giữ lại chút gì đó. Trong lúc ấy, viên quan phụ mẫu lại sung sướng ngồi trên đình cao hút thuốc phiện, đánh tổ tôm và uống chè yến. Ngay cả khi người dân tuyệt vọng vì đê vỡ, hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm, vì đang vội chia sẻ niềm vui với tổ tôm với đồng bọn. Thật đáng căm hận thay.

### ***Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay lớp 7 (mẫu 2)***

Gần 1h đêm, tại làng X thuộc phủ X nước sông Nhị Hà lên to quá, xem chừng đê vỡ mất. Từ chiều đến giờ hàng trăm con người cố gắng hộ đê, nhưng sức người làm sao địch lại với sức trời, tình cảnh thật là thảm. Ấy vậy mà quan phụ mẫu được cử đi phụ dân hộ đê lại ngồi trong đình vững chãi vừa ăn vừa uống lại còn đánh bài tổ tôm. Đến khi có người chạy vào báo tin đê vỡ mà y vẫn mặc kệ; còn hách dịch ta đây. Khi hắn hả hê vì được ván bài lớn cũng chính là lúc đê vỡ, dân chúng lâm vào tình cảnh thảm sầu.

### ***Tóm tắt nội dung văn bản Sống chết mặc bay (mẫu 3)***

Gần một giờ đêm tại khúc sông Nhị Hà thuộc làng X phủ X, trời mưa to nước sông lên cao. Người dân vất vả cố gắng cứu con đê sắp vỡ. Trong đó, ở trong đình đèn đuốc sáng trưng quan phụ mẫu với trách nhiệm hộ đê lại ung dung nhàn nhã hưởng lạc đánh tổ tôm cùng bọn nha lại. Khi có người vào cấp báo chuyện đê sắp vỡ quan không chỉ mặc kệ thản nhiên đánh bài mà còn quát tháo dọa nạt đổ vấy trách nhiệm cho cấp dưới. Lúc quan sung sướng vì ván bài lớn cũng là lúc đê vỡ người dân rơi vào cảnh thảm sầu.

***Tóm tắt lại văn bản Sống chết mặc bay lớp 7 (mẫu 4)***

Gần một giờ đêm, trời mưa tạnh tã, nước sông Nhị Hà lên to, khúc đê làng X có nguy cơ sẽ vỡ. Hàng trăm hàng nghìn người dân ra sức chống chọi với sức nước. Thế mà tại ngôi đình trên một khúc đê gần đó, quan phụ mẫu vẫn ung dung cùng các quan đánh bài. Có người báo đê vỡ, ngài vẫn thản nhiên quất mắng. Cuối cùng, khi quan ù ván bài thật to, cũng là lúc "khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lên lán, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn".

***Kể tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay siêu ngắn (mẫu 5)***

Gần 1h đêm, tại làng X thuộc phủ X nước sông Nhị Hà lên to quá, xem chừng đê vỡ mất. Từ chiều đến giờ hàng trăm con người cố gắng hộ đê, nhưng sức người làm sao địch lại với sức trời, tình cảnh thật là thảm. Ấy vậy mà quan phụ mẫu được cử đi phụ dân hộ đê lại ng ã trong đình vững chãi; ăn uống xa hoa; lại còn say mê đánh bài tổ tôm. Đến khi có người chạy vào báo tin đê vỡ mà y vẫn mặc kệ, thầy kệ; còn hách dịch ta đây. Khi hấn hả hê vì ù được ván bài lớn cũng chính là lúc đê vỡ, dân chúng lâm vào cảnh "nghìn s ầu muôn thảm".

***Tóm tắt ngắn gọn văn bản Sống chết mặc bay hay (mẫu 6)***

Nửa đêm, ở làng X thuộc phủ X, nước sông Nhị Hà ngày 1 dâng cao khiến khúc đê có nguy cơ vỡ. Trong lúc người dân đang cố giữ đê thì Quan phụ mẫu – kẻ được cử đi để giúp dân hộ đê lại đi chơi tổ tôm với đám nha lại trong đình. Hấn ung dung chơi bài cùng với bao kẻ hầu người hạ ng ã bên cạnh, lại còn mang biết bao đồ đạc quý hiếm để đi hộ đê. Y mãi miết chơi tổ tôm đến mức không biết gì đến những tiếng kêu, tiếng tù và của dân phu và bao người dân ở ngoài đê. Ngay cả khi có người vào báo đê vỡ nhưng hấn lại mắng chửi r ồi ung dung chơi bài tiếp. Cuối cùng, khi đê đã vỡ, người dân lâm vào cảnh muôn s ầu nghìn thảm cũng là lúc quan phụ mẫu cười sung sướng, hả hê khi ù ván bài lớn.

***Tóm tắt văn bản Sống chết mặc bay ngắn nhất (mẫu 7)***

Sống chết mặc bay là câu chuyện về sự tặc trách của quan phụ mẫu làng X, thuộc phủ X dẫn đến cái chết của hàng bao nhiêu con người, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. Bởi trong khi dân chúng khổ cực, vất vả giữ đê ngăn nước lũ từ sông Nhị Hà thì quan phụ mẫu vẫn say sưa với ván bài tổ tôm trong cái đình cao và vững chãi, mặc kệ dân chúng ngoài kia.